

“ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น”



“วันที่ 23 กุมภาพันธ์-วันที่ 3 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
 ลงพื้นที่ระดมความคิดเห็นพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2558 ทั้ง 12 หมู่บ้าน โดยส่งมอบ
 เริ่มการนำเสนองานสู่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับแก้
 และพัฒนาต่อไป..”



จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

คณะที่ปรึกษา นายชิตณรงค์ ขวณีย์กลาง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
พ.อ.อ.โพธิ์ชัย ตรีประเสริฐ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
นางสาวธันพร เพียรกลาง	ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวฐิตาภา วงศ์อินตา	หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายจักรกฤษณ์ เมืองแก้ว	หัวหน้าส่วนโยธา
ผู้จัดทำ นายสุภวุฒิ อินธุสภณ	เจ้าพนักงานธุรการ



จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

บรรณาธิการ... ทักทาย

“สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ในฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 😊 และฉบับนี้ก็ยังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระเหมือน เช่นเคยนะคะ ติดตามกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ด้านในเลยจ้า” 😊😊😊😊

...เริ่มต้นด้วย ข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 2 .. และสนุกสนานกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2558 และขอฝากกิจกรรมประจำเดือนไว้ด้วยนะคะ

ทางผู้จัดทำหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะได้สารประโยชน์ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันกันนะคะ ... และขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานทุกๆค่ะ” 😊

สามารถแนะนำ ดิชมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ โทรศัพท์. 044-756-380 fax 044-756184 หรือทาง www.facebook.com/lamkhohong และ www.lamkhohong.go.th

“คัดเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลลำคองษ์”



“เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ จัดการคัดเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลลำคองษ์ โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง....”



“ประชุมสภาฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์”



“เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ จัดการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์”



“การพัฒนาผิวถนนของท้องถิ่น”

“เปิดใจแล้วจ้า ถนนสวยในตำบลของเรา ขอขอบคุณท่านนายกและคณะผู้บริหาร ที่ได้เสียสละโครงการดีๆ มาดำเนินการในตำบลของเรา ขอให้ประชาชนผู้ใจรักใจมั่น มีความสุขและระมัดระวังอุบัติเหตุทางถนนจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองและประชาชนโดยทั่วไป”



“มอบผ้าห่ม ป้องกันภัยหนาว”

“วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2558 นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาและช่วยเหลือภัยหนาว.”



“ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล”

“เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง ได้จัดการประชุมเพื่อทำการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล โดยมีนายชิตณรงค์ ขอเหนียวกลางเป็นประธานกรรมการการจัดประชุม



“ศึกษาดูงานเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์”

“วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)และวัดโขงกุ่ม (วัดหลวงม่อโต)อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหาร เดินทางไปกับคณะ ซึ่งเด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับดวงดาวต่างๆที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลและได้ไปทำกิจกรรมสักการะหลวงม่อโตที่วัดโขงกุ่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตอีกด้วย”



“โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน”

“วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จัดโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเกี่ยวกับการกำจัดขยะในชุมชน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากเทศบาลตำบลโนนแดงเป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้นำหมู่บ้านของตำบลลำคองหงษ์ที่เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง.....”



“ศึกษาดูงานโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย”

“วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ อปท. ณ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์.....”



“กีฬา ที่ ถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 / 2558”



“ในช่วงตั้งแต่เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิงและเปตองคู่ผสม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ได้รับรางวัล 2 ประเภท คือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1(รองแชมป์) ในประเภท ฟุตบอลชาย โดยนักชิงชนะเลิศ พ่ายให้กับทีมเทศบาลตำบลใหม่ และวอลเลย์บอลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลที่3) โดยเอาชนะเทศบาลตำบลโนนสูง

ในฐานะเจ้าภาพ ในนัดชิงชนะเลิศอันดับ 3 กว่าอันดับ 3 มาครองได้สำเร็จ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ในครั้งนี้ ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายจากการทำงาน ทั้งนี้ต้องขอบคุณเทศบาลตำบลโนนสูงเจ้าภาพในครั้งนี้ ที่อำนวยความสะดวกในการแข่งขันตั้งแต่เริ่มจนจบการแข่งขัน ซึ่งในปี2559 เทศบาลตำบลใหม่รับหน้าเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน แล้วพบกันปีหน้า 2559 ณ เทศบาลตำบลใหม่ะครับ....”



“กีฬา ศพด.ประจำปี 2558”



“ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคองหงษ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ ได้แสดงออกถึงพัฒนาการที่ได้เรียนรู้จากศูนย์พัฒนา และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา ระดับประถมศึกษาต่อไป..”

